

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๘/๒๕๕๒) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตาม มติ
๔.๑	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเสนอ โดยนำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา ดำเนินการ และขอให้มหาวิทยาลัยทำความเข้าใจ กับคณะต่างๆ โดยผ่านโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการตามที่เสนอ	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	อยู่ระหว่างการจัด เตรียมการดำเนินการ โครงการ ประชุมสัมมนา
๔.๒	การพิจารณาวิเคราะห์ กำหนดระดับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (สาย สนับสนุน)	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ การกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ๔ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สำนักงานอธิการบดี กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘,๘ (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) ๒. กองพัฒนานักศึกษา กำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ - ๘ (ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา) ๓. สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป ๗,๘ (ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๔. สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗,๘ (ตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการ ผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกำหนดระดับตำแหน่งแล้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทางมหาวิทยาลัยจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตาม หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการ	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, กอง บริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

		ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ต่อไป สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกำหนดระดับตำแหน่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และดำเนินการคัดเลือกและประเมินเข้าสู่ตำแหน่งต่อไป		
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ..... และให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว
๔.๔	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.... ตามที่เสนอ	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว
๔.๕	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.... ตามที่เสนอ	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว
๔.๖	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.... ตามที่เสนอ	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว

๔.๗	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ..... และให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว
๔.๘	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ....	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบ พิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาสำหรับการดำเนินการต่อไป	นิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว
๔.๙	การพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวนโยบายการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยและการกำกับดูแลตนเองของสภามหาวิทยาลัย และหลักและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี โดยให้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงตามความเหมาะสม	รศ. ดร.นคร ฌ ล่ำปาง , รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
๔.๑๐	รายงานผลการประเมินตนเอง ของการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ดำเนินการจัดส่งเอกสาร/หลักฐานไปยัง สมศ. เพื่อรับการประเมินแล้ว
๕.๒	รายงานผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ดำเนินการจัดเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวไปประกอบหลักฐานตัวชี้วัดที่ ๑๒ แล้ว
๖.๑	ข้อเสนอแนะการจัดทำ Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยรับทราบและมอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ